



**Zhejiang Hengxin Ship Equipment
Co.,Ltd**

**Zhejiang Hengxin Ship Equipment
Co.,Ltd**

Add: No.33, Binhai The 1st Road, Toumen Port New Industrial Zone, Linhai City,
Zhejiang Province, China



Zhejiang Hengxin Ship Equipements co., Ltd nằm ở nơi sản sinh ra các doanh nghiệp tư nhân sớm nhất của thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và là một doanh nghiệp công nghệ mới và cao cấp quốc gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuyền thực thi pháp luật, thủ công giao thông, thuyền thương mại, đánh cá thuyền, du thuyền, xưởng cứu sinh và các nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ davit liên quan, sở hữu quyền tự quản lý xuất nhập khẩu, là giám đốc thường trực của hiệp hội xưởng cứu sinh Trung Quốc và là giám đốc của viện kỹ thuật hàng hải tỉnh Chiết Giang.

Công ty Hengxin được thành lập vào năm 1992, bắt đầu kinh doanh từ một xưởng nhỏ với cái tên không phải cổ điển, qua sự đấu tranh gian khổ của người dân Hengxin, đi trước và dần dần phát triển thành một trong những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất trong ngành.

Và hiện nay, công ty có diện tích 66600 mét vuông, xưởng sản xuất là 43000 mét vuông, 10000 mét vuông tòa nhà văn phòng hiện đại và môi trường sống dễ chịu của ký túc xá nhân viên, với sản lượng hàng năm 2000 bộ tiêu chuẩn hóa năng lực sản xuất, gần 480 đội ngũ nhân viên hiện có, bao gồm 56 kỹ sư nghiên cứu và phát triển, 62 nhân viên kỹ thuật cao cấp. Trong khi đó, khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong và ngoài nước trong cùng lĩnh vực ngành nghề. Công ty này dựa vào bức xạ văn hóa thương hiệu “HengXin” và mạng lưới dịch vụ toàn cầu, sản phẩm có độ phổ biến cao, danh tiếng và chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Thị trường nước ngoài của công ty chủ yếu liên quan đến hơn 20 quốc gia và khu vực, bao gồm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Đức, Nga, Hy Lạp, v.v. Trong khi đó, với việc tối ưu hóa việc nâng cấp cấu trúc sản phẩm và hiện nay, công ty chúng tôi đáp ứng và thuận lợi hướng tới Chính phủ đánh cá Trung Quốc, Giám sát hàng hải Trung Quốc, biên giới Trung Quốc và các tàu thực thi pháp luật khác và thị trường sản phẩm cao cấp ngoài khơi. Để thực hiện chuyển đổi và nâng cấp, Công ty Hengxin đã mở rộng các kênh tài chính và thâm nhập thị trường vốn. Đầu năm 2015, Công ty Hengxin giới thiệu nhà tài trợ, bước vào giai đoạn niêm yết và sẽ hiện thực hóa mục tiêu chiến lược niêm yết ở quy mô vừa và nhỏ trong 3 năm tới, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Công ty Hengxin sẽ lấy triết lý kinh doanh “kiên trì, tiên phong và đổi mới” để không ngừng tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tính bền vững để tạo ra giá trị cho khách hàng.

Người Hengxin tin rằng tương lai của thế giới trên biển.

Nhìn về phía trước trong tương lai, chúng tôi chân thành chào đón tất cả các bạn bè từ các giới khác nhau trong và ngoài nước để đàm phán hợp tác. Và chúng ta cùng nhau tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn.